



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดการสอบภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ในวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ และสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๑๙๑๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
จะคลี่คลาย

ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศชะลอการดำเนินการ
สอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปก่อนจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะแจ้งให้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศให้ทราบ
ในภายหลังต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช